



ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบพกพา (ครั้งที่ ๒)

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบพกพา จำนวน ๕ ชุด เพื่อไว้ใช้ในราชการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาข้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๗๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.forensic.police.go.th

ผู้ที่มาขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรม หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา และหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้วมาแสดงและส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ในวันขอรับเอกสารสอบราคาและขอรับได้รายละเอียด ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตำรวจตรี

(วิเชียร ตันตะวิริยะ)

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ